

Tìm Hiểu Thêm Về Sự Phát Triển Của Con Quý Vị:

Theo Dõi và Khám Sàng Lọc Về Sự Phát Triển



Các mốc phát triển (cách một đứa trẻ chơi, học, nói, hành động hoặc vận động) là những điều mà hầu hết trẻ có thể làm vào một độ tuổi nào đó. Tất cả trẻ nhỏ đều cần theo dõi và khám sàng lọc về sự phát triển để giúp quý vị và bác sĩ, giáo viên và các nhà cung cấp dịch vụ khác của con quý vị biết liệu sự phát triển của con quý vị có đang đạt đúng tiến độ hay không.

Theo Dõi Sự Phát Triển

AI:	Quý vị — cha mẹ, ông bà, những người chăm sóc khác
ĐIỀU GÌ:	Tìm kiếm các mốc phát triển quan trọng
KHI NÀO:	Từ sơ sinh đến 5 tuổi
TẠI SAO:	Để giúp quý vị: <ul style="list-style-type: none">➤ kỳ niệm sự phát triển của con quý vị➤ Nói về sự tiến bộ của con quý vị với các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ➤ tìm hiểu xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo➤ xác định sớm bất kỳ mối quan ngại nào

Khám Sàng Lọc Về Sự Phát Triển

AI:	Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo viên mầm non hoặc nhà cung cấp dịch vụ được đào tạo khác
ĐIỀU GÌ:	Tìm kiếm các mốc phát triển quan trọng
KHI NÀO:	Khám Sàng Lọc Về Sự Phát Triển lúc 9, 18, và 30 tháng tuổi Sàng Lọc Chứng Tự Kỳ lúc 18 và 24 tháng tuổi
TẠI SAO:	Để tìm hiểu: <ul style="list-style-type: none">➤ nếu con quý vị cần được giúp đỡ nhiều hơn về sự phát triển, bởi vì điều này không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc cha mẹ➤ nếu có nhiều bài đánh giá về sự phát triển hơn được khuyến nghị
BẢNG CÁCH NÀO:	Với một công cụ sàng lọc chính thức, đã được xác thực – tìm hiểu thêm tại www.hhs.gov/WatchMeThrive

➤ Tất cả trẻ nhỏ đều cần được theo dõi và khám sàng lọc về sự phát triển.

➤ Người tốt nhất để theo dõi sự phát triển của con quý vị chính là quý vị!

Chia sẻ danh sách kiểm tra các mốc quan trọng của con quý vị và bất kỳ thông tin liên quan nào từ giáo viên của con quý vị hoặc các nhà cung cấp khác với bác sĩ trong mỗi lần thăm khám sức khỏe. Hoàn thành danh sách kiểm tra các mốc quan trọng bằng cách sử dụng ứng dụng [Milestone Tracker \(Trình Theo Dõi Các Mốc Quan Trọng\)](#) miễn phí của CDC từ App Store hoặc Google Play

➤ Điều gì sẽ xảy ra nếu con quý vị không đạt được những mốc phát triển như kỳ vọng?

Quý vị hiểu con mình nhất. Nếu quý vị lo ngại về sự phát triển của con mình, hãy nói chuyện với bác sĩ của con quý vị về những lo ngại của quý vị và hỏi về việc khám sàng lọc sự phát triển. Đừng chờ đợi! Hành động sớm có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.

Sự phát triển của con quý vị là một hành trình. Theo dõi và khám sàng lọc sẽ chỉ cho quý vị cách phù hợp.

Các tài liệu về "Tìm Hiểu Các Dấu Hiệu. Hành Động Sớm." (ví dụ: "Nội dung do chương trình Tìm Hiểu Các Dấu Hiệu. Hành Động Sớm. của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cung cấp (bằng Tiếng Anh); www.cdc.gov/ActEarly. Bản dịch của nội dung đó được L.A. Care Health Plan cung cấp.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ của mình.

Help Me Grow LA is a collaboration between

